



การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดทำบริการสาธารณะ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหัวหิน

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ผลงานวิจัยนี้พิมพ์โดยราชบัณฑิตยสถาน
นางกุญทิพร ราชเรืองระบิน ปรินิพนธ์ปริญาตรี

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 763341 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

763401: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน/การจัดทำบริการสาธารณะ

พงศกร วงศ์ข่มย่อง, นภรัตน์ กล่อมแสง, นัฐนันท์ ลาบุญ, น้ำผึ้ง มนูญตาก และ

ภูมิภัทร ราชเรืองระบิน: การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดทำบริการสาธารณะ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย: อาจารย์สุรภัทร์ พิไชยแพทย์. 120 หน้า

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 396 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปรเพศ คือสถิติแบบ t-test และสถิติที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ คือสถิติแบบ ANOVA

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดทำบริการสาธารณะ ส่วนระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดทำบริการสาธารณะ จึงสามารถอธิบายได้ว่า การที่ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานาน ยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการใช้สิทธิของตนเองในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเอง